



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 หน้า 14 มูลค่าข่าว 234,801.-

หนังสือ 'ทุกความสำเร็จด้วยเทคโนโลยี'



**“CAT SHORT FILM 2019: ข้าม
เคชั่นทุกความสำเร็จด้วยเทคโนโลยี”**
โครงการประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับการนำเสนอ
ว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้เรื่องราวต่าง ๆ
ประสบความสำเร็จได้อย่างไร โดย บริษัท กสท
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)

จาก 61 นักศึกษามหาวิทยาลัยหัว
ประเทศ เคียวจนเหลือ 3 ทีมสุดท้าย ซึ่งรางวัล
ชนะเลิศได้แก่ ผลงาน **Dining Room** ของ **ทีม
8.45** จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน
Detective ของ **ทีม Detective** จากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
ผลงาน **อนุรักษ์** ของ **ทีม Sansab Filmmaker**
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายเทพศิรินทร์ พงศ์พิทร ตัวแทน
ทีม 8.45 เจ้าของผลงาน “Dining Room”
กล่าวว่า หนังสั้นเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวของ
เทคโนโลยีในแต่ละยุคที่มีบทบาทในชีวิตประจำวัน
 โดยเฉพาะความสะดวกสบายในครอบครัว เราได้นำ
เสนอการเลี้ยงลูกผ่านเทคโนโลยีในแต่ละยุคว่า
เป็นอย่างไร ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน และ
เห็นได้ว่าต่อให้เทคโนโลยีมีความล้ำหน้าแค่ไหน
แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือความ สัมพันธ์ของ
ครอบครัว และท้ายที่สุดเทคโนโลยีก็เป็นเพียงแค่
เครื่องมือที่มาเสริมความสัมพันธ์ของมนุษย์เท่านั้น

นายสุทธิพงษ์ ปันแจ้ ตัวแทนทีม Detective
เจ้าของผลงาน “Detective” เผยว่า เพราะ
เทคโนโลยีอยู่เคียงข้างผู้คนในปัจจุบันอยู่แล้ว เรา

จึงต้องการหาหัวข้อที่ดูแตกต่างและมาลงตัวที่
แนวสืบสวน โดยสื่อให้เห็นถึงความล้ำหน้าของ
เทคโนโลยีในการติดตามหาตัวคนหาย

นายณฤศร์ มดขาว ตัวแทนทีม
Sansab Filmmaker เจ้าของผลงาน “อนุรักษ์”
กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ทำหนังสั้นและได้รับรางวัล
รู้สึกภูมิใจมาก สำหรับศิษย์เวิร์ดของเรื่องนี้
ต้องการให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารที่
ผิดจุด ต่อให้คุณมีไอเดียดีแค่ไหน แต่หากโพสต์
ผิดที่ ผิดเวลา และตามเทรนด์ไม่ทัน ก็จะไม่ประสบ
ความสำเร็จ

ด้าน **ดร.ศันันท์ สุภกรพันธุ์** รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าว
ว่า เราอยากเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้มีโอกาสแชร์
เรื่องราวในมุมมองของตัวเอง ว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วย
ให้เรื่องราวต่าง ๆ ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
และน้องๆ แต่ละทีมก็ได้แสดงฝีมือการทำหนังสั้น
กันอย่างเต็มที่ สามารถทำความเข้าใจกับเรื่องของการ
ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจและสื่อสารออกมาเป็น
บทบาทยนตร์อย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย และ
ผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดในธุรกิจหรือชีวิต
ประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้อีกมากมาย.

MrJ